

พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี มอบทุนการศึกษาแก่ โครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลตาม มาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค



พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี มอบทุนการศึกษาแก่โครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค

บริษัท พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนุ่ยสุนักเตะอาชีพ ตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับ บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด จัดทำโครงการฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค ประเทศเยอรมนี ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้นักเรียนและสนับสนุนโอกาสการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต

โดย ตชด. ได้ร่วมมือกับ บริษัท สปอร์ตไทย-บาวาเรีย จำกัด นำหลักสูตรการฝึกสอนฟุตบอลโดยโค้ชมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์นมิวนิค ประเทศเยอรมนี มาเพื่ออบรมแก่ทั้งผู้ฝึกสอนและเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด. ในสังกัดจำนวน 46 โรงเรียนทั่วประเทศ 150 คน รวมทั้งการฝึกทักษะการฝึกสอนให้กับครู ตชด. ซึ่งจะได้เข้ารับการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน ที่สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ ตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้นักเรียนและสนับสนุนโอกาส เฟ้นช่างเผือกออกมาจากป่าพัฒนาไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต

โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัท พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี จำกัด ยังมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนแก่นักกีฬาดีเด่นในการฝึกอบรมครั้งนี้

กัณฑ์พัฒน์ ศิริเจริญโรจน์ ประธานบริษัท พาวเวอร์ คอนเนคชั่น ดี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการสนับสนุนครั้งนี้ ผมเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เห็นว่าเด็กโรงเรียนตชด. หลายๆแห่ง เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องความห่างไกลคมนาคม ความเป็นอยู่ยากลำบาก การศึกษาที่จะไปแข่งในระดับสูงเป็นไปได้ยาก แต่พวกเขามีวินัยมาก จึงน่าเสียดายถ้าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ถูกพัฒนาต่อเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติ แม้ความรู้วิชาการจะเทียบเด็กในเมืองไม่ได้ แต่ความรู้เชิงบุคคลและสรีระ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันเขาได้ ผมจึงมีความตั้งใจสนับสนุนด้านการกีฬาในโครงการนี้ด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน แก่นักเรียนที่มีทักษะ

ฟุตบอลดีเด่นเพื่อให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนาตัวเองให้เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพของนักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและชุมชนชายแดน ห่างไกลความเจริญ ได้มีโอกาสได้สัมผัสและฝึกทักษะ
การเล่นฟุตบอลในระดับมาตรฐานสากลและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กนักเรียนในการฝึกฝนและมุ่งมั่น
เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์ด็อก จำกัด

คุณณิชนันท์ ศิริสุขีประดิษฐ์ (ใหม่) โทร 061 8688 553 อีเมลล์ nidchanan@notablebkk.com

คุณไอย์รัต สิทธิพูล (ไหนด) โทร 062 185 9681 อีเมลล์ aiyaras@notablebkk.com